

ดม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 800,000

Section: First Section/ทำมาหากิน/อาหาร

วันที่: เสาร์ 10 เมษายน 2553

ปีที่: 9

ฉบับที่: 3094

หน้า: 10 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 94.50 Ad Value: 198,450

PRValue (x3): 595,350

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "เฟรนด์ทีย์" ลูกอมสมุนไพร สูตรหักดิบเลิกบุหรี่ภายใน 7 วัน

ภายหลังจากที่ "สมชาย ศิริพงษ์อำไพ" อดีตเจ้าของโรงงานซิลค์สกรีนเสื้อยืดย่านบางแค กรุงเทพฯ ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ทำให้เขาพบกับสัจธรรมความจริงแห่งชีวิต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ไทยเกี่ยวกับยาเสพติด หลังเลิกแล้วจึงร่วมกับพรรคพวกที่มีแนวคิดเดียวกัน ตั้งชมรมคนเลิกบุหรี่ในหมู่บ้านเสรี 5 ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พร้อมผลิตลูกอมสมุนไพรสำหรับผู้ที่จะเลิกบุหรี่แบบหักดิบ ภายใต้เครื่องหมาย



'เฟรนด์ทีย์' ลูกอมสมุนไพร สูตรหักดิบเลิกบุหรี่ภายใน 7 วัน

การค้า "เฟรนด์ทีย์" ลูกอมที่เพื่อนบอกต่อ สมชายบอกว่า ที่จริงเติบโตมาจากธุรกิจด้านเสื้อผ้า มีโรงงานซิลค์สกรีนเสื้อยืดอยู่ย่านบางแค แต่หลังจากเศรษฐกิจฝ่อลงตั้งแต่ก่อนปี 2540 ประสบปัญหาขาดทุน ในที่สุดตัดสินใจขายโรงงานเพื่อจ่ายหนี้ หลังจากนั้นใช้ชีวิตแบบพอเพียง ยึดอาชีพขายน้ำผลไม้ปั่นเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทั่งปี 2550 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นเวลาครึ่งเดือน และระหว่างบวชได้พบสัจธรรมแห่งชีวิตอย่างแท้จริงหลายอย่าง และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เกี่ยวกับยาเสพติด จึงตั้งใจว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด



เสพติดประเภท 1 ผิดกฎหมายชัดเจน คนเสพลกๆ ซ่อนๆ ที่ผมเห็นหันดกัยเงิบที่คุกคามชีวิตมนุษย์โดยไม่รู้ตัว และไม่ผิดกฎหมายด้วยคือ ควันบุรี ใครติดบุหรี่แล้วเลิกยากครับ ตรงนี้ผมคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้คนเลิกบุหรี่ได้ เพราะเชื่อว่าหลายคนต้องการจะเลิกบุหรี่ แต่นึกไม่ออกว่าจะเลิกหรืออย่างไร ผมสึกออกมาได้รวบรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ตั้งชมรมคนเลิกบุหรี่ขึ้นมา ใช้บ้านผมในหมู่บ้านเสรี 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงเป็นที่ทำการ และผมได้รับคัดเลือกเป็นประธานชมรม จากนั้นได้ศึกษาพิษสมุนไพรจากผู้รู้ด้านสมุนไพรหลาย

ท่าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน มาผลิตอะไรสักอย่างให้คนเลิกบุหรี่ได้" สมชาย กล่าว

ประธานชมรมคนเลิกบุหรี่บอกอีกว่า จากการศึกษาพิษสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อต้านยาสูบ ซึ่งจะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ที่บรรพบุรุษใช้มาคือชะเอม และพืชอื่นๆ อีกหลายตัว จึงนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรสำหรับผู้ที่จะเลิกบุหรี่ เมื่อสูตรลงตัว ส่งตัวอย่างให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอรับรองเครื่องหมาย อย. จนผ่าน อย.เรียบร้อย จึงจ้างโรงงานระดับมาตรฐานเพื่อผลิตลูกอมสำหรับคนเลิกบุหรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ "เฟรนด์ทีย์" มีสโลแกนว่า ลูกอมที่เพื่อนบอกต่อ ในปี 2551 และในปี 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หรือโอท็อป ได้ระดับ 3 ดาวของเขตสวนหลวง

"ตอนที่ผลิตออกมาใหม่ๆ ผมไม่ได้ศึกษาตลาด เพียงเข้าใจว่าคนต้องการเลิกบุหรี่จำนวนมาก แต่ไม่มีหนทาง พอนำผลิตภัณฑ์ชุดแรก 1,000 ชุด ชุดละ 10 ก้อน ก้อนละ 6 เม็ดไปแจกให้พรรคพวกที่ต้องการเลิกบุหรี่ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ได้ผลครับ ถ้าตั้งใจจริงเลิกได้ภายใน 7 วัน สูตรนี้ถือเป็นสูตรที่หักดิบเลย ตอนหลัง

รหัสข่าว: B-100410036082

หน้า: 1/2

คนที่เลิกจริงเป็นตัวแทนขายของเรา ในช่วงแรกตลาดขยายในลักษณะปากต่อปาก ตลาดของเราเริ่มจากตรงนี้" ประธานชมรมคนเลิกบุหรี่

อย่างไรก็ตาม สมชายยอมรับว่า ตลาดที่กระเตื้องขึ้นมาแบบก้าวกระโดด หลังจากทีลูกอมสมุนไพรเฟรนด์ทิพย์ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อป ทำให้มีสิทธิ์นำสินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้าโอท็อปที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จนจนบุรี ออกบูธครั้งแรกยอดขายทะลุหลักแสนบาท และที่สำคัญช่วงนั้นมีสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวทำให้คนรู้จักลูกอมเลิกบุหรี่ยเฟรนด์ทิพย์มากขึ้น ตอนหลังได้ออกงานต่งๆ ที่ทางกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง และห้างสรรพสินค้าที่เชิญไปร่วมออกรางวัล ส่งผลให้ปัจจุบันลูกอมเลิกบุหรี่ยเฟรนด์ทิพย์มีลูกค้าประจำมากขึ้น ทั้งคลินิก ร้านขายยา แต่ละเดือนยอดส่งประจำกว่า 1,000 ชุด มีเงินทุนเวียนเดือนละหลักแสนบาท นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายที่ทำการชมรม และมีคนรับช่วงไปขายต่ออีกด้วย

สำหรับผู้ที่ส่งผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรเลิกบุหรี่ยเฟรนด์ทิพย์นั้น สมชายบอกว่า ขายปลีกในราคาชุดละ 260 บาท หากสั่ง 10 ชุดขึ้นไป คิดราคาขายส่ง มีส่วนลดตั้งแต่ 20% เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งด้วย แต่ต้อง 10 ชุดขึ้นไปจึงจะจัดส่งให้ฟรี ล่าสุดทางชมรมคนเลิกบุหรี่ยออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับคนที่เป็โรคเบาหวานที่ต้องการเลิกบุหรี่ย เป็นสเปรย์ฉีดเข้าปาก ขนาด 15 มล. ไม่มีน้ำตาล ผ่าน อย. เรียบร้อยแล้วตั้งแบรนด์ "เพื่อนทิพย์" แต่ยังไม่วางจำหน่ายและยังไม่กำหนดราคา คาดว่าคงจะออกจำหน่ายในเร็วๆ นี้

ก็นับเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ยอีกทางหนึ่ง ที่ "สมชาย ศิริพงษ์อำไพ" ยืนยันว่า หากตั้งใจจริงจะสามารถเลิกได้ภายใน 7 วัน หากใครสนใจจะเลิกบุหรี่ยปรึกษาได้ที่ โทร.0-8633-40504

● ตสมนัส กาใจ ●

มาเลิกบุหรี่ยกับลูกอมเฟรนด์ทิพย์

ลูกอมเลิกบุหรี่ยสมุนไพร

เฟรนด์ทิพย์ มีส่วนประกอบของน้ำตาล 40% กลูโคส 40% ที่เหลือเป็นชะเอมและสมุนไพรอื่นๆ

รสชาติหวาน เย็น หอม และชุ่มคอ

ส่วนวิธีรับประทานเพื่อ

เลิกบุหรี่ยให้ปฏิบัติคือ ดื่มนอน

ตอนเช้าแปรงฟัน อมลูกอม

สมุนไพรเฟรนด์ทิพย์ 2-3 เม็ด

แทนการสูบบุหรี่ย จากนั้นดื่มน้ำ 2

แก้ว หากทั้งช่วงอยากสูบบุหรี่ยอีกให้อมลูกอม

เฟรนด์ทิพย์อีก หลังรับประทานอาหารทุก

ครั้งให้อมลูกอมเฟรนด์ทิพย์ทันที เวลาอยากสูบ

บุหรี่ยสามารถสูบได้ตามปกติ หากรสชาติ

เปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องสูบให้หมดมวน

สำหรับสเปรย์ตัวใหม่ "เพื่อนทิพย์"

เมื่อมีอาการอยากสูบบุหรี่ยให้พ่นสเปรย์

ที่ลิ้น 1-2 ครั้ง ก่อนสูบบุหรี่ยทุกครั้ง

ถ้าอาการอยากสูบบุหรี่ยหายไป ไม่ต้องสูบ

บุหรี่ย แต่ให้ดื่มน้ำ 1 แก้ว กรณียังอยากสูบ

บุหรี่ยก็สามารถสูบได้ตามปกติ สูบได้แค่ไหน

ไม่ต้องฝืนทั้งทันที ไม่ต้องให้หมดมวน

แค่นี้ 7 วันหากใจแข็งก็เลิกบุหรี่ยได้